

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
về công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 01/9/2011; Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 13/7/2012, mang lại nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực đất đai - môi trường - khoáng sản. Đất đai được sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; Đáp ứng yêu cầu mặt bằng cho các công trình dự án. Vi phạm pháp luật về đất đai được xử lý kịp thời nghiêm minh, không có tình trạng giao đất trái thẩm quyền ở các cơ sở thôn đội và các xã, thị trấn.

Việc sử dụng đất đai cho các mục đích đều gắn liền với bảo vệ môi trường theo đúng nguyên tắc được pháp luật về đất đai. Từ đó nguồn lực đầu tư cho các nhiệm vụ, hoạt động bảo vệ môi trường được tăng lên, hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý rác thải tập trung, tỷ lệ thu gom và xử lý đạt 93%. Duy trì thường xuyên cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp. Môi trường đất, môi trường nước được giữ vững tạo điều kiện khơi nguồn nước mặt phục vụ tưới tiêu cho 18.000 ha gieo trồng, cung cấp đủ nguồn cho các nhà máy nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của các hộ dân và doanh nghiệp. Tích hợp kết quả đất đai - môi trường - khoáng sản đã góp phần quan trọng để huyện Nam Trực được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông thôn mới năm 2019; 11 xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2019-2020.

Tuy nhiên còn một số tồn tại hạn chế: Tình trạng vi phạm đất đai vẫn xảy ra, chưa được xử lý dứt điểm, những vi phạm trước đây tiến độ xử lý còn chậm. Chưa hình thành được vùng sản xuất chuyên canh công nghệ, chất lượng cao; Thu hút đầu tư còn thấp, cơ sở dữ liệu về đất đai còn hạn chế, lạc hậu; vẫn còn bức xúc từ một bộ phận nhân dân liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai ...

Bên cạnh đó còn ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề, hệ thống kênh đầu mối; hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường quá tải, xuống cấp chưa được đầu tư kịp thời... ý thức của một bộ phận nhân dân, doanh nghiệp

về chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản trên các tuyến sông, kênh mương nội đồng còn hạn chế.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân. Vai trò của chi bộ cơ sở, đảng viên trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản chưa được phát huy. Cấp ủy, người đứng đầu ở một số địa phương chưa sâu sát, quyết liệt. Năng lực tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật còn hạn chế. Công tác phổ biến, tuyên truyền còn kém hiệu quả... Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, tập thể và người đứng đầu có lúc, có nơi chưa được thường xuyên liên tục.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện Nam Trực

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

Thống nhất về tư tưởng, nhận thức đất đai là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Công tác quản lý đất đai - môi trường - tài nguyên khoáng sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao vai trò điều hành quản lý của các cấp chính quyền, vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, vai trò của quần chúng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tập trung khai thác đạt hiệu quả cao nhất tiềm năng đất đai, tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Huy động cao các nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh và bền vững.

Nâng cao kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực đất đai - môi trường - khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn toàn huyện. Đưa nhiệm vụ này thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên.

2. Mục tiêu

2.1. Về đất đai

Đảm bảo đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đảm bảo vai trò quản lý nhà nước của cấp huyện, cấp xã về đất đai.

Phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Đảm bảo quỹ đất cho phát triển kinh tế, xã hội: giao thông, thủy lợi, đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách đảm bảo kế hoạch hàng năm; thu hút đầu tư.

Khắc phục nhanh các trường hợp còn tồn tại, không phát sinh vi phạm mới.

2.2. Về môi trường

Chủ động kiểm soát môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Gìn giữ, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường. Không để xảy ra tình trạng suy thoái môi trường, sự cố môi trường.

Đạt tỷ lệ 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, đến năm 2025 có 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý trong đó 50% lượng rác thải được phân loại, tái chế, tái sử dụng; 90% rác thải công nghiệp thông thường, 95% chất thải y tế được xử lý. Có giải pháp tái sử dụng sản phẩm phụ (rơm, rạ, ...) sau thu hoạch. Ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản có tính hủy diệt.

Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.

2.3. Khai thác tài nguyên khoáng sản

Khai thác tài nguyên nước, khoáng sản cát, sét trên địa bàn huyện phải đảm bảo quy hoạch, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội.

Không để thất thoát tài nguyên, khoáng sản. Khai thác vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, dân sinh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản

Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong lĩnh vực đất đai - môi trường - khai thác khoáng sản. Hoàn thiện bộ máy theo cơ cấu, đề án việc làm, nâng cao kiến thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong lĩnh vực đất đai - môi trường - khoáng sản; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai - môi trường - khoáng sản.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng đất đai - bảo vệ môi trường - khai thác tài nguyên khoáng sản

Việc tuyên truyền phải đảm bảo thường xuyên, đa dạng về phương thức. Phát huy cao nhất vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Nội dung tuyên truyền vừa phải bám sát chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhưng phù hợp với nhiệm vụ, thực tiễn tại từng địa phương đơn vị.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản; các vụ việc đến nay còn tồn đọng, kéo dài, phức tạp và các nhiệm vụ phát sinh trên lĩnh vực đất đai - môi trường - khoáng sản

Tập trung rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản; các vụ việc tranh chấp khiếu nại còn tồn đọng, kéo dài, phức tạp. Xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể cho từng lĩnh vực, cần thiết lập kế hoạch cho từng vụ việc cụ thể. Trong đó xác định rõ những công việc cần phải làm, dự kiến thời gian hoàn thành, điều kiện thực hiện; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ các phòng ban, các bộ phận chức năng của huyện và xã, thị trấn. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp để xử lý các trường hợp tồn tại về đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa phương, làng nghề.

Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; giao đất cho thuê đất; phát triển quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất; thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, môi trường. Chỉ đạo, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành để thực hiện các nhiệm vụ trên theo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra.

4. Quản lý, thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, gắn với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, quy hoạch khai thác khoáng sản. Đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. Tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, hiện trạng sử dụng đất của huyện; đồng thời tích hợp đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án của Trung ương, của Tỉnh trên địa bàn huyện; nhu cầu của các

ngành, các địa phương theo yêu cầu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

5. Hoàn thiện hồ sơ địa chính, dữ liệu về đất đai, thông tin môi trường

Bổ trí kinh phí cấp từ nguồn cấp điều tiết đầu giá quyền sử dụng đất, cùng với các nguồn hợp pháp khác để hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu thông tin đất đai; thông tin môi trường. Đảm bảo việc khai thác và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường đầu tư nguồn lực để đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa và các trường hợp sử dụng đất trong khu dân cư còn tồn sót.

6. Tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai - môi trường - khoáng sản

Thực hiện tốt việc công khai hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai - môi trường - khoáng sản.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn huyện có liên quan như Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý đất đai - môi trường - khoáng sản. Xử lý nghiêm các trường hợp những nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

7. Tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, môi trường

Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra thường xuyên theo kế hoạch, theo chuyên đề, các vụ việc cụ thể, từ đó làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời luân chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng ban, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan đơn vị. Hàng năm kiểm tra, đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2. Hội đồng nhân dân huyện cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Tăng cường giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai - môi trường - khoáng sản.

3. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ công tác giúp việc để thực hiện.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 175/QĐ-HU trên tinh thần Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung có liên quan đến trách nhiệm trong quản lý bảo vệ môi trường, khoáng sản; theo dõi, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm trong việc thực hiện Nghị quyết.

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Chủ động kiểm tra các tổ chức, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

6. Các cơ quan khối nội chính phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong quá trình xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản. Công an huyện tăng cường công tác nắm bắt tình hình; chủ động tiếp cận các vụ việc khi có dấu hiệu tội phạm, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật.

7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản. Đảm nhận một phần các mô hình về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải,...

8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách miền, phụ trách xã thị trấn, phụ trách ngành, lĩnh vực thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; chịu trách nhiệm liên quan đến các vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản theo phân công.

9. Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ Đảng./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Nam Định (để báo cáo),
- Đ/c ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc,
- Công TTĐT huyện,
- Lưu Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện.



Khúc Mạnh Kiên